

TẬP HƯỚNG DẪN CẦU NGUYỆN
XIN CHÚA BAN PHƯỚC CHO CÁC
DÂN TỘC



TA SẼ BAN PHƯỚC CHO NGƯỜI

Lời hướng dẫn cầu nguyện xin Chúa ban phước cho các dân tộc.
Sáng-thế-ký 12:2-3

"*2 Ta sẽ làm cho người nên một dân lớn; ta sẽ ban phước cho người, cùng làm nổi danh người, và người sẽ thành một nguồn phước. 3 Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước người, rửa sả kẻ nào rửa sả người; và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ người mà được phước.*"

Các phước lành của Áp-ra-ham kéo dài đến nhiều thế hệ và cho 'các gia đình của các dân tộc trên trái đất ngày hôm nay. Chúng ta có thể rao truyền sự ban phước của Chúa trên các gia đình, các thành phố của chúng ta và các quốc gia. Chúng ta có thể biết đến sự tốt lành của Chúa và cầu xin sự ban phước của Ngài trên mọi lãnh vực Ngài đã đặt trong cuộc sống của chúng ta. Bằng cách chúc phước cho người khác, chúng ta mang lại cho họ danh dự và tuyên bố cuộc sống của họ có được nhờ mối quan hệ với Nguồn ban sự sống.

Mỗi dân tộc đều nhận được món quà cứu chuộc. Con người được tạo ra theo hình ảnh của Đức Chúa Trời, họ thể hiện ít hơn hoặc nhiều hơn những đặc tính của Đấng Sáng tạo. Chúng ta có thể làm cho họ nhận biết những đặc tính của Đức Chúa Trời trong họ để giúp họ nhận biết Ngài. Chúng ta công bố sự chúc phước của Đấng Tạo Hóa cho việc định hình mỗi dân tộc theo công việc của tay Ngài.

Chúa Giê-xu đã mang lấy sự rửa sả khi Ngài bị treo trên thập tự giá. Ngài mở ra con đường phước hạnh cho những người đang bị trói buộc bởi sự rửa sả. *"Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rửa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rửa sả vì chúng ta, - vì có lời chép: Đấng rửa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ, hầu cho phước lành ban cho Áp-ra-ham nhờ Đức Chúa Jê-sus Christ mà được rải khắp trên dân ngoại, lại hầu cho chúng ta cậy đức tin mà nhận lãnh Đức Thánh Linh đã hứa cho."* (Ga-la-ti 3:13-14)

Người được cứu chuộc không còn ở dưới sự rửa sả. Chúng ta là những người của phước lành. Lời hướng dẫn cầu nguyện này

mong rằng; chúng ta hiệp chung với nhau chúc phước cho các quốc gia để họ nhận biết những phước lành của Chúa: ***"Phước lành của Đức Giê-hô-va làm cho giàu có; Ngài chẳng thêm sự đau lòng gì lẫn vào."*** (Châm ngôn 10:22). Phước lành của Chúa là sự hiện diện gần kề của Ngài. *"Hỡi Chúa Giê-xu hãy đến với những dân tộc yêu dấu này. Xin ban phước cho họ qua việc nhận họ làm con nuôi của Chúa bởi vì họ được tạo ra bởi Ngài."* Hãy cùng với chúng tôi nói lên cuộc sống của những dân tộc này bằng cách công bố lời cầu nguyện lớn tiếng: *mỗi ngày xin Chúa ban phước cho nhóm người mà chúng ta đang cầu nguyện. "Sống chết ở nơi quyền của lưỡi."* (Châm ngôn 18:21)

Hãy cùng nhau ngợi khen Chúa, cầu xin Ngài ban phước cho các dân tộc qua link sau đây:

<https://www.youtube.com/watch?v=GjWI4CLmBbE>



Người Tây Tạng Amdo

Trong số 6 triệu người Tây Tạng sống ở Trung Quốc, người Tây Tạng Amdo chiếm khoảng 1,2 triệu. Đa số ở khu tự trị Tây Tạng và một phần của các tỉnh Tứ Xuyên, Cam Túc và Vân Nam ở miền Tây Trung Quốc. Ở đây, hoạt động chủ yếu của họ là nông trại và chăn nuôi. Dân số cộng đồng người Tây Tạng ly hương là 150.000 người. Họ sống rải rác khắp 40 quốc gia trên thế giới. Canada tiếp nhận khoảng 10.000 người Tây Tạng.

Xin hiệp chung cầu thay để Tin Lành được đột phá giữa vòng người Tây Tạng. Mặc dù ít, nhưng các tín đồ Tây Tạng ngày càng tăng trưởng trong đức tin của họ. Họ trở nên mạnh mẽ để thăm viếng và chăm sóc cho những tín đồ bị cô lập ở các vùng nông thôn và các nước lân cận.

CẦU NGUYÊN VỚI CHÚNG TÔI

Lạy Cha! Ngài đã tạo dựng loài người theo hình ảnh của Đức Chúa Trời để họ có thể thờ phượng và đầu phục Đấng tạo hóa của họ. Xin Ngài ban phước cho người Tây Tạng với niềm vui đến từ mối tương giao với Cha đời đời qua sự thờ phượng. Trong sự tôn thờ của họ, xin Ngài cho họ cảm biết sự trống vắng của việc thờ lạy thần tượng. Điều này sẽ đưa họ đến sự tìm kiếm Đức Chúa Trời, Đấng yêu thương họ với hết cả tấm lòng, với tất cả tâm hồn và với tất cả lý trí. Xin ban phước cho họ với bản dịch mới của Kinh thánh, là thấy ánh sáng cho con đường của họ để họ nhận biết mệnh lệnh: **"Trước mặt ta người chó có các thần khác."**(Phục truyền 5: 7). Xin Ngài kết nối Phật tử Tây Tạng với nhiều Cơ đốc nhân Tây Tạng, là những người đang phục vụ Ngài trên quê hương của họ. Xin cho tín đồ Phật giáo người Tây Tạng, trở thành những người ca ngợi Đấng tạo hóa thông qua sự cứu chuộc của Chúa Giê-sus. Cầu xin phước lành của sự thờ phượng thật làm nên sự nóng cháy trong sự thờ phượng Con Đức Chúa Trời. Nhân Danh Chúa Giê-xu, Amen!



Cộng đồng người Ả Rập Ly Hương

Cùng với các quốc gia khác, Canada có một dân số đáng kể là cộng đồng người Ả Rập. Có khoảng 1 triệu người sống ở Canada, những người có nguồn gốc từ các quốc gia như Ai Cập, Syria, Jordan, Palestine, Lebanon và Iraq. Đa số người Ả Rập ly hương đã để lại hộ chiếu của họ để đến các quốc gia khác hầu có được cơ hội tốt hơn cho nghề nghiệp và có một xã hội ổn định chính trị. Đại đa số người Ả Rập theo đạo Hồi. Họ chống đối và thậm chí có thể thù địch với những người chia sẻ Phúc âm. Hiếu khách, thân thiết với gia đình và lý tưởng Hồi giáo rất được coi trọng trong văn hóa Ả Rập. Những người tin Chúa xuất thân từ một niềm tin Hồi giáo thường bị gia đình từ chối, tẩy chay, và trong nhiều trường hợp: tính mạng của họ bị đe dọa. Số lượng chính xác các tín hữu không được biết đến, nếu có thì rất ít.

CẦU NGUYỆN VỚI CHÚNG TÔI

Lạy Cha, chúng con xin Cha chúc phước cho những người Hồi giáo Ả Rập với sự tuôn đổ của Thánh Linh thông qua những giấc mơ và khái tượng. Xin cho họ gặp gỡ những chứng nhân yêu mến Chúa. Chúng con xin chúc phước để họ hiểu được sự bình an mà Ngài ban cho họ, thông qua mối quan hệ với Chúa. Xin cho họ có sự tự do để nhận biết rằng Ngài đã trả món nợ cho tội lỗi của họ. Xin tràn ngập họ với tình yêu của Ngài để xóa tan mọi sợ hãi trong họ. Chúng con xin chúc phước cho những người tin Chúa giữa vòng họ để những tín hữu này có sự can đảm, nóng cháy và kiên trì làm chứng cho phúc âm ngay cả, khi phải trải qua khó khăn và bách hại. Chúng con xin chúc phước cho việc chia sẻ Phúc âm để kết quả dẫn đến mùa gặt bội thu. Nhân Danh Chúa Giê-xu, Amen!



Người Azerbaijan

Người Azerbaijan có một lịch sử tôn giáo thú vị. Zoroastrianism, được biết đến rộng rãi nhất với nguyên tố thờ cúng lửa đã được thực hành rộng rãi trong thời cổ đại. Bằng chứng về điều này khá phổ biến trong nền văn hóa ngày nay của họ. Sau khi đệ tử Bartholomew thuyết giảng ở Azerbaijan, Cơ đốc giáo đã trở thành tôn giáo chính thức vào thế kỷ thứ 4. Tuy nhiên, Hồi giáo xuất hiện vào thế kỷ thứ 7. Văn hóa Azerbaijan hiện nay cho thấy rất ít bằng chứng về di sản Cơ đốc giáo phong phú của họ vì 90% Người Azerbaijan hiện theo đạo Hồi.

Lòng trung thành và lòng hiếu khách được Azerbaijan đánh giá cao. Trà và bánh mì được coi là những thức ăn, đồ uống thiết yếu hàng ngày. Azerbaijan là quốc gia giàu có nhất trong số các quốc gia vệ tinh thời hậu Xô Viết do dầu mỏ và khí tự nhiên. Tuy nhiên, tham nhũng đã làm chậm lại sự phát triển và khiến dân chúng gặp khó khăn về kinh tế.

Có 8,8 triệu người Azerbaijan ở Azerbaijan và hơn 20 triệu người ở Iran, trong đó chưa đến 0,25% là tín đồ. Ngoài ra còn có khoảng 7.000 người Azerbaijan sống ở Canada, chủ yếu ở khu vực Toronto.

CẦU NGUYỆN VỚI CHÚNG TÔI

Lạy Cha, Ngài là Người xây dựng lại và Người khôi phục. Ngài sẽ xây dựng lại những di tích cổ đã bị tàn phá, trùng tu đền thờ. Xin Cha ban phước cho Azerbaijan bằng cách khôi phục nguồn gốc phúc âm trong họ! Xin mở mắt để họ được nhìn thấy Ngài và gia tăng sự khao khát thờ phượng Ngài với tất cả trái tim, linh hồn, ý chí và sức mạnh của họ. Xin ban phước cho những người tín hữu trong họ với sự hiểu biết thêm về Kinh thánh. Xin Thánh Linh Ngài xúc dầu cho họ. Xin cho họ trung thành và mạnh dạn để làm chứng về Phúc âm và đủ sức chịu đựng sự ngược đãi. Chúng con xin Cha kêu gọi thêm nhiều con gặt trong số những người Azerbaijan. Chúng con xin cho có một trường học Kinh thánh sẽ được thành lập cho họ. Chúng con chúc phước cho họ để họ có sự thỏa lòng đời đời nơi Ngài, Chúa Giê-xu ôi! Chúng con cảm ơn Ngài, vì Ngài là **"bánh của sự sống. Ai đến với Ngài sẽ không bao giờ đói, và ai tin Ngài sẽ không bao giờ khát."** (Giăng 6:35) Nhân Danh Chúa Giê-xu, Amen!



Cộng đồng người Hoa Ly Hương ở Mexico

Người Hán là nhóm dân tộc lớn nhất thế giới và mặc dù phần lớn sống ở Trung Quốc đại lục, các quân thể đáng kể được báo cáo ở 62 quốc gia trên toàn thế giới. Số lượng chính xác của cộng đồng người Hoa kiều ở Mexico không được biết đến. Con số người tin Chúa ít hơn 2%. Cảm ơn Chúa, có một số người tiếp nhận Phúc âm và một số người khác muốn tìm hiểu về Chúa Giê-xu. Dự án Giô-sue báo cáo rằng có khoảng 1.268.000 triệu người Trung Quốc gọi Canada là quê hương và khoảng 8% trong họ là những Cơ đốc nhân theo đạo Tin lành. Hầu hết người Trung Quốc đều theo chủ nghĩa vô thần hoặc theo Phật giáo là tín ngưỡng chính của họ.

CÀU NGUYỆN VỚI CHÚNG TÔI

Lạy Chúa Giê-xu, chúng con cảm ơn Ngài rằng: khi Ngài còn trên trái đất, Ngài đã đi qua tất cả các thị trấn và làng mạc, giảng dạy, loan báo tin mừng, và chữa bệnh cho mọi người. Chúa Thánh linh ôi, xin đến từng ngôi làng, thị trấn và thành phố trên khắp thế giới, những nơi người Trung hoa có mặt. Xin đưa họ vào ngõ hẹp để họ nhận biết đường lối của Ngài. Chúng con xin chúc phước cho người Trung Quốc để họ nhận biết Ngài và để Ngài làm chủ cuộc đời họ. Chúng con cầu nguyện xin Cha ban phước lành cho họ để họ đầu phục Ngài.

Xin Chúa ban phước cho họ bằng cách kêu gọi thêm nhiều người ra đi rao truyền Tin lành ở bất cứ nơi nào có người Trung quốc. Nhân Danh Chúa Giê-xu, Amen!



Người Fulani thuộc quốc gia Senegal.

Fulani tự hào là nhóm người đã đưa Hồi giáo vượt qua sa mạc Sahara đến Tây Phi. Do đó, rất khó cho họ miễn cưỡng để lại di sản này và từ bỏ đạo Hồi để theo Chúa Giê-su. Người Fulani Senegal rất hiếu khách, lịch sự, cởi mở, dễ đối thoại, sẵn sàng nghe phúc âm. Tuy nhiên, không dễ để họ từ bỏ niềm tin của họ và việc làm theo những lời dạy trong Kinh thánh để theo Chúa Giê-su là rất khó. Những người mới tin Chúa thường phải đối mặt với sự bất bớ và bị từ chối bởi gia đình của họ. Trong dân số 3,9 triệu người, chỉ 0,2% là tín đồ. Hiện tại chỉ có vài người tin Chúa trong các địa phương. Có khoảng 5000 người Fulani đang định cư tại Canada.

CẦU NGUYỆN VỚI CHÚNG TÔI

Lạy Cha Thiên Thượng. Chúng con cảm ơn Ngài vì tình yêu mà Ngài đã dành cho chúng con! Xin Cha ban phước cho người Fulani của với một biểu ngữ mới của Ngài trên họ. Chúng con biết biểu ngữ của Ngài là tình yêu thương. Chúng con khao khát họ đến với gia đình của Ngài, và chúng con tuyên bố họ là con cái của Chúa. Xin hãy đổ tình yêu thương của Ngài lên toàn thể các gia đình, và xin chúc phúc cho các cuộc hôn nhân của người Fulani được trọn vẹn và bình đẳng.

"Ấy là ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng, và khiến những sông chảy trong nơi sa mạc..."

Chúng con chúc phước cho những tín đồ Fulani đang bị bách hại để họ có đủ sức chịu đựng và vượt qua những thử thách trong niềm tin. Cầu xin Chúa cho họ trung tín trong việc chia sẻ Lời của Ngài trong cuộc sống đầy khó khăn. Chúng con xin chúc phước cho Fulani với một tên gọi mới: Họ là con cái yêu dấu của Ngài.

"...và ta sẽ cho nó hòn sỏi trắng, trên đó có viết một tên mới, ngoài kẻ nhận lấy không ai biết đến." (Khải Huyền 2:17)

Nhân Danh Chúa Giê-xu, Amen!



Người Ả Rập vùng Vịnh

Có khoảng 54 triệu người Ả Rập vùng Vịnh từ các quốc gia của Bahrain, Kuwait, Oman, Saudi Arabia và UAE. Hầu hết tất cả đều những người theo đạo Hồi. Có khoảng 300 tín đồ trong số này. Đề án Giô-suê công bố có 78.000 người Ả Rập vùng Vịnh sống ở Canada, 98,1% theo đạo Hồi. Nhiều học sinh đã đến Canada để có được một nền giáo dục cao hơn. Đa số các em học sinh này sẽ không bao giờ vào ở một ngôi nhà của người Canada. Bạn có cân nhắc đến việc tiếp cận ra ngoài với sinh viên quốc tế này và mời họ vào nhà của bạn không?

CẦU NGUYỆN VỚI CHÚNG TÔI

Lạy Cha! Chúng con xin chúc phước cho người Ả Rập vùng Vịnh với chương trình môn đệ hóa từng người! Xin Chúa ban phước cho số lượng nhỏ những người tin Chúa trong họ. Xin tiếp tục ban ơn để họ tận dụng cơ hội để chia sẻ Phúc âm cho nhiều người chưa biết Chúa trong họ biết đến danh của Ngài. Chúng con cầu xin Ngài sẽ ban cho họ sự mạnh mẽ trogn niềm tin để họ có thể ảnh hưởng đến những người quanh họ giống như Ngài đã làm với Giô-sép và Đa-ni-ên. Cầu xin tình yêu của Ngài truyền qua trên họ đến với từng người quanh họ. Xin Chúa ban phước cho những môn đệ của Ngài với sự dũng cảm, can đảm và để họ có thể môn đệ hóa người khác.

*"Dòng dõi này sẽ ca tụng công việc Chúa cho dòng dõi kia,
Và rao truyền việc quyền năng của Chúa."* (Thi-thiên 145:4)
Nhân Danh Chúa Giê-xu, Amen!



Người Huichol

Có khoảng 44.000 dân số Huichol sống ở Mexico và dân số nhỏ hơn khoảng 6.000 người cư trú tại Hoa Kỳ. Chỉ 0,4% trong số dân số Huichol là người tin Chúa. Hầu hết trong số họ theo tôn giáo đa thần. Những người Huichols trở thành Cơ đốc nhân bị người dân của họ đàn áp và thậm chí bị trục xuất khỏi cộng đồng của họ. Có nhiều cơ hội trong các sinh hoạt cộng đồng để bạn có thể xây dựng các mối quan hệ và gặp gỡ các nhóm người Huichol khác.

CẦU NGUYỆN VỚI CHÚNG TÔI

Lạy Cha Thiên Thượng,

Xin hãy ban phước cho người Huichol. Xin bày tỏ chính Ngài là Đấng chân thân. Hãy chúc phước cho họ để họ nhìn thấy tình yêu thương của Ngài. Một bức tranh về Đức Chúa Trời nhân từ, Đấng cứu độ, Đấng vui mừng. vì những người thân yêu của Ngài với sự vui mừng, và người khao khát và dịu dàng ca hát trên dân sự của Ngài. Xin dùng tình yêu của Ngài làm cho họ yên tĩnh. Cầu xin Chúa cho tâm lòng và lý trí của họ được mở ra để tiếp nhận Ngài. Lạy Chúa Giê-xu! Chúng con cầu xin sự thương xót của Ngài đối với những người đang bách hại những người đặt niềm tin vào Ngài. Xin ban phước cho những kẻ bắt bớ với sự mặc khải về Ngài. Xin cho họ có "những trải nghiệm trên đường Đa mách" như Ngài đã làm cho Sau-lơ (Phao lô). Hãy làm cho những vảy che mắt thuộc linh rơi khỏi mắt họ. Xin tạo điều kiện cho họ để nhìn thấy Ngài cách rõ ràng. Xin ban phước cho những người Huichol đã tiếp nhận Chúa. Xin cho niềm tin họ được tăng trưởng trong mối liên hệ với Ngài để họ được Ngài sử dụng để đem nhiều người khác đến với Ngài cho đến tận cùng trái đất. Nhân Danh Chúa Giê-xu, Amen!



Người Nhật

Người Nhật được biết đến với tính trật tự, độ chính xác và sự sáng tạo trong việc tạo ra những sản phẩm tuyệt vời và những phát minh mang lại mức sống cao cho con người. Với dân số 126 triệu người, Nhật Bản là quốc gia chưa được nghe Phúc âm lớn nhất. Đây là cánh cửa rộng mở cho các giáo sĩ.

Những người trẻ tuổi phải vật lộn với các vấn đề như đại dịch tự tử (hết 30.000/năm), ngược đãi bạn bè cùng lứa tuổi và thanh thiếu niên mại dâm. Tỷ lệ tự tử và ly hôn cao ở các nhóm tuổi, xác nhận cuộc khủng hoảng trầm trọng trong xã hội Nhật bản. Các mối đe dọa liên tục như động đất, suy giảm kinh tế và xã hội sự cô lập khiến nhiều người cởi mở với các vấn đề về tâm linh.

CẦU NGUYỆN VỚI CHÚNG TÔI

Lạy Cha Thiên Thượng, xin Ngài ban phước cho người Nhật với trái tim rộng mở. Xin làm cho tâm lòng họ mềm mại để hạt giống của phúc âm, được gieo bằng huyết của những người tử vì đạo trước đây bắt đầu nảy mầm trong họ. Chúng con công bố sự sống của Chúa trên những con người này để linh của sự chết chóc là linh đã cướp mất hy vọng của họ trên đất, cướp mất hy vọng về sự sống đời đời của Chúa Giê-xu không có quyền trên họ nữa. Cầu xin lẽ thật, lời Chúa được chứng minh qua Chúa Giê-xu. Cầu xin cho họ nghe thấy tiếng phán của Ngài hôm nay, để họ được "sống lại!"

Xin Chúa tỉnh thức người Nhật khỏi ảo tưởng thờ thần tượng. Xin ban phước cho họ với những người chăn có trái tim của chính Ngài. Xin phục hồi ảnh tượng của Ngài trong họ là hình ảnh đã bị cướp đi bởi sự thờ lạy thần tượng. Xin ban phước cho họ bằng Thánh Linh của Đấng Christ. Nhân Danh Chúa Giê-xu, Amen!



Người Kazakh

Phần lớn dân số 12,2 triệu người Kazakhstan trên toàn thế giới hiện đang sống ở Kazakhstan, tuy nhiên cũng có một số đáng kể đang sống ở Mông Cổ, Ukraina và Nga. Theo dự án Giô-suê báo cáo, cũng có một dân số khoảng 3.300 người Kazakhstan ở Canada. Mặc dù, người Kazakhstan theo văn hóa Hồi giáo nhưng họ không nghiêm túc sống với niềm tin của họ. Chỉ có khoảng 0,1% người Kazakhstan theo đạo Tin Lành. Người Kazakhstan theo truyền thống của một dân tộc du mục. Hiện nay đa số định cư tại các thành phố. Những người sống ở các thành phố cởi mở hơn để nghe thông điệp Phúc âm hơn những người đang sống trong làng nhỏ, nơi có là mối quan hệ gia đình bền chặt hơn. Phần lớn, người Kazakhstan được biết đến là những người ấm áp và thân thiện, những người rất hiếu khách và thực sự coi trọng việc cùng nhau ăn uống.

CẦU NGUYỆN VỚI CHÚNG TÔI

Lạy Cha Thiên Thượng! Xin ban phước cho người Kazakhstan bằng một bài ca mới! Ước mong họ sẽ hát một bài hát mới cho Chúa! Họ không thể được im lặng để hát bài ca mới này. Nguyên xin họ hòa vào bài hát sẽ được hát trong cõi đời đời.

"Chúng hát một bài ca mới rằng: Ngài đáng lấy quyền sách mà mở những ân ra; vì Ngài đã chịu giết, lấy huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời những người thuộc về mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước." (Khải Huyền 5:9)

Lạy Cha xin chúc phước cho một số ít tín hữu người Kazakhstan. Xin giúp họ "mỗi ngày rao truyền tin tức tốt lành là sự cứu rỗi của Ngài." Cầu xin Ngài cho họ ***"Hãy hát xướng cho Đức Giê-hô-va, và chúc tụng danh Ngài; Từng ngày hãy truyền ra sự cứu rỗi của Ngài. Hãy thuật sự vinh hiển Ngài giữa các nước, Truyền các công việc lạ lùng Ngài giữa các dân."*** (Thi thiên 96: 2-3). Xin ban phước cho người Kazakhstan trong những ngày hỗn loạn và bất ổn này. Họ sẽ có hòa bình khi nhận biết Chúa bình an. Xin cho lòng họ khao khát lẽ thật về Ngài là Chúa Giê-xu. Xin hãy mở mắt cho họ để nhận biết lẽ thật của phúc âm. Chúng con cầu nguyện cho họ bắt đầu nghe thấy bài hát của thiên đàng:

"Chiên Con đã chịu giết đáng được quyền phép, giàu có, khôn ngoan, năng lực, tôn quý, vinh hiển và ngợi khen!" (Khải Huyền 5:12). Nhân Danh Chúa Giê-xu, Amen

Người Uyghur Kazakhstan

Người Kazaks ở bắc Trung Á sống ở quốc gia không giáp biển lớn nhất thế giới. Có biên giới với Nga, 'the Stans' và rìa phía tây của Trung Quốc. Đất nước này có nguồn tài nguyên thiên nhiên rộng lớn về trữ lượng dầu khí và do đó được sự chú ý của các nước xung quanh. Hầu hết những người Duy Ngô Nhĩ ở Kazakhstan đều có nguồn gốc từ những cuộc di cư diễn ra trước những năm 1960. Do đó, họ chủ yếu là những người nói tiếng Nga nhưng có thể nói tiếng Uyghur đối với các thành viên lớn tuổi trong gia đình. Với dân số khoảng 18 triệu người ở Kazakhstan, có 300.000 người Uyghur chủ yếu tham gia theo tín ngưỡng Hồi giáo và truyền thống. Trong số 300.000 người chỉ có 0,01% là Cơ đốc nhân. Một yếu tố giúp giảm thiểu chống lại sự truyền bá của Cơ đốc giáo vì họ nghĩ rằng đây là một tôn giáo của Phương Tây. Có 6 nhóm thông công Cơ đốc được biết đến từ 5-30 thành viên. Người Uyghurs Kazakhstan cũng có thể được tìm thấy ở Canada. Dự án Joshua ước tính có khoảng 2000 linh hồn đang chờ đợi các Hội thánh ở Canada tiếp xúc, gặp gỡ để tạo cho họ có cơ hội nghe phúc âm và nhận biết Chúa.

CẦU NGUYỆN VỚI CHÚNG TÔI

Hỡi Chúa! Xin ánh sáng của Ngài soi sáng con đường dẫn đến Đức Chúa Trời. Xin cất người Duy Ngô Nhĩ Kazakhstan ra khỏi bóng tối dày đặc đang bao trùm lên các dân tộc. ***“Tại trên núi này Ngài sẽ trừ diệt mặt của đồ đấng trên muôn dân, và cái màn che phủ mọi dân tộc.”*** (Ê-sai 25:7). Xin Ban phước cho người Uyghurs Kazakhstan với bầu trời rộng mở và trong sáng để họ có thể nhìn thấy Đức Chúa Trời của mình là Đức Giê-hô-va, Đấng tạo dựng loài người. Nhân Danh Chúa Giê-xu, Amen!





Người Kurd

Quê hương truyền thống của người Kurd trải dài khắp Thổ Nhĩ Kỳ, Syria, Iraq và Iran. Với dân số ước tính trên toàn thế giới từ 30 đến 45 triệu người, người Kurd là nhóm người đông nhất trên thế giới không có quốc gia chính thức. Có một phần nhỏ người Kurd tiếp nhận phúc âm. Khoảng 1% dân số của họ là người theo Tin lành, đại đa số theo đạo Hồi. Người Kurd được biết đến là những người vô cùng hiếu khách và thân thiện. Họ có truyền thống kể chuyện sôi nổi thông qua các bài hát. Người Kurd cũng được biết đến là những người có tính độc lập và yêu nước. Một câu nói phổ biến mà họ thường nói là "người Kurds không có bạn ngoài những ngọn núi." Xã hội của họ được sắp xếp theo bộ lạc; có tính cộng đồng mạnh mẽ và ngôn ngữ có nhiều loại thổ ngữ khác nhau. Nhiều người Kurd đang tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn ở Tây Âu, Bắc Mỹ và Úc. Có khoảng 7.400 người Kurd đang sống tại Canada.

CẦU NGUYỆN VỚI CHÚNG TÔI

Lạy Cha Thiên Thượng,

Chúng con chúc phúc cho người Kurd để họ nhận được tình bạn của Chúa, nhận biết Chúa Giê-xu, Đấng gọi chúng con là bạn hữu. Xin ban phước bằng cách cho họ có những người bạn là những tín hữu tin kính. Xin tiếp tục ban cho họ những khái niệm về Chúa Giê-xu. Xin Cha hãy chúc phước để họ có thể phân biệt điều gì là đúng và điều gì là sai. Xin cho người Kurd trở thành người của Chúa và truyền bá danh của Ngài cho dân tộc của họ. Xin ban phước cho họ bằng cách đáp ứng những nhu cầu khi họ cầu nguyện xin Ngài giúp đỡ. Nhân Danh Chúa Giê-xu, Amen!



Người Kuy

Người Kuy sinh sống ở cả hai phía biên giới của Thái Lan và Campuchia. Hiện có khoảng 35.000 Kuy sống tại Campuchia. Đa số trong họ tin theo chủ nghĩa thờ thiên nhiên, cây cỏ, thú vật được pha trộn với Phật giáo. Chỉ 0,53% người Kuy được coi là những người theo đạo Tin lành. Có một số các hội thánh nhỏ của người Kuy ở Campuchia. Mặc dù người Kuy khá chìm đắm trong những lễ nghi tôn giáo của họ nhưng họ không hoàn toàn chống lại Cơ đốc giáo. Có một số ít người Kuy đang sống ở Canada. Kinh thánh gần đây đã được dịch sang tiếng Kuy. Chúng con tin rằng sẽ sớm có nhiều người Kuy quan tâm hơn đến đọc Kinh thánh trong bộ lạc của họ Cầu xin Chúa cho những người Kuy đã quyết định tiếp nhận Đấng Christ được mạnh dạn để tuyên xưng đức tin của họ!

CẦU NGUYỆN VỚI CHÚNG TÔI

Lạy Chúa, xin Ngài làm sáng lên sự duy nhất của Chúa Giê-xu, Đấng không chia sẻ vinh quang của Ngài với bất cứ ai. Ngài là nguồn duy nhất để đem sự cứu rỗi. Ngài là Đấng đã vượt qua tất cả các thần linh. Ngài hiệp một với Đức Chúa Cha. Xin chúc phước cho Kuys với sự mặc khải về sự độc nhất của Chúa Giê-xu. Xin sự hướng dẫn của Ngài giúp họ vượt qua khỏi hệ thống niềm tin của họ qua sự thánh khiết của Lời Ngài. Xin hãy ban phước cho họ với tâm lòng khao khát lẽ thật. Xin làm cho họ đặt niềm tin vào Chúa Giê-su. Xin hãy đến và yêu những người này và đem họ vào sự thông công của Ngài với Chúa Giê-xu. Nhân Danh Chúa Giê-xu, Amen!



Người Lào

"Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Phàm ai uống nước này vẫn còn khát mãi;¹⁴ nhưng uống nước ta sẽ cho, thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời." (Giăng 4:13-14)

Hầu hết người dân Lào tự nhận mình là Phật tử (60%). Chủ nghĩa duy vật cũng phổ biến mặc dù không chiếm ưu thế trong dân số trên 7 triệu người. Theo như những thông tin thu thập được từ dự án Giô-suê, có 2,52% người Lào tự xưng là tín đồ Tin lành và 3,73% xưng mình là tín hữu không chính thức. Chủ nghĩa duy vật và văn hóa dân gian rất khó loại bỏ khỏi họ: một dân tộc có cuộc sống được bao phủ bởi văn hóa dân gian. Trong đó, tôn giáo truyền thống chiếm lấy vị trí yêu quý trong tâm lòng của họ.

CẦU NGUYỆN VỚI CHÚNG TÔI

Lạy Cha Thiên Thượng,

Xin Ngài giúp người Lào nhận biết được phước lành của Chúa dành cho họ đã tạo ra nền văn hóa của họ. Xin ban phước cho họ để họ thấy "những lối mòn cũ" đã hướng dẫn họ và cướp đi sự tự do của họ trong Đấng Christ. Lạy Thánh Linh của Đức Chúa Trời, xin Ngài hãy đến trên quốc gia này. Xin ban cho họ nhận biết lẽ thật của Ngài để lẽ thật của Chúa sẽ phá vỡ những truyền thống là những điều đang trói buộc quốc gia này. Xin ban phước cho họ nguồn nước của sự sống sung mãn, bắn lên từ những giếng nước làm tươi mới họ, để họ dẫn đưa nhiều người đến sự cứu rỗi. Xin cảm ơn Ngài.

Chúa sẽ trình người Lào trước Ngài như một cô dâu thánh khiết, không tí vết. Chúng con dâng lên Ngài những lời cầu nguyện chúc phước này. Nguyện tình yêu đời đời của Ngài dành cho người Lào không bao giờ phai nhạt. Nhân Danh Chúa Giê-xu, Amen!



Người Minnan

Trên toàn thế giới có 58.258.000 người Minnan. Đài Loan là quê hương của 13.497.000 người Minnan. Tôn giáo của phần lớn người Minnan là sự pha trộn của Đạo giáo, Phật giáo, tôn giáo dân gian và thờ cúng tổ tiên. Những người theo đạo Tin lành hiện nay chỉ chiếm 3,7% dân số của họ. Một số nhóm ở Minnan khác cũng mở lòng tiếp nhận phúc âm. Hầu hết Minnan tin rằng tất cả các tôn giáo đều giống nhau, nhưng họ rất khó rời bỏ tôn giáo của họ, nếu điều đó đồng nghĩa với việc phải từ bỏ việc thờ cúng tổ tiên, là điều mà đa số người Đài Loan không chấp nhận. Người Đài Loan làm việc rất nhiều giờ. Họ ưu tiên giáo dục cho trẻ em và hầu hết trẻ em ở độ tuổi tiểu học thường học thêm sau giờ học. Đài Loan đã bị chiếm đóng bởi nhiều quốc gia. Họ đã tồn tại bằng cách hòa nhập vào mỗi nền văn hóa đã đô hộ họ. Vì vậy có rất nhiều chủ nghĩa đồng bộ. Có khoảng 14.000 người Hoa Minnan sống ở Canada. Xin quý vị tiếp tục cầu nguyện để Chúa làm việc trong tâm lòng của những người Minnan sống ở đây và khắp nơi!

CẦU NGUYỆN VỚI CHÚNG TÔI

Hỡi Chúa của chúng con, Ngài đã mở mắt người mù. Xin Ngài ban phước cho người Minnan với đôi mắt để họ thấy được những gì họ ao ước từ trong cõi lòng sâu thẳm của họ. Xin giúp họ nhìn thấy con đường dẫn đến sự cứu rỗi. Xin chữa lành đôi mắt thuộc linh của họ để họ có thể nhìn thấy Ngài và xoay mắt khỏi thế giới tâm linh. Xin mở đôi mắt thuộc linh của họ để họ nhận ra kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho cuộc sống của họ để họ trở thành người thờ phượng 'Chân Thần duy nhất-Thần Khôn ngoan'. Xin cho họ nhìn thấy Chúa Giê-xu là Đấng phục sinh vinh quang. Ngài là Con Một của Đức Chúa Trời và Đấng là cứu chuộc của họ. Nguyện xin Ngài là "Ánh sáng của thế giới", phá tan bóng tối, khiến mọi lời nói dối của thế giới tối tăm đều sụp đổ. Xin Ngài ban phước cho họ với tầm nhìn rộng mở và có tâm lòng mong ước tiếp nhận Đấng Cứu Rỗi của thế giới. Cầu xin mọi ca ngợi, tôn vinh và vinh hiển của họ dành cho Chúa ở Đài Loan! Nhân Danh Chúa Giê-xu, Amen!



Người Ả Rập Bắc Phi

Có hơn 252 triệu người Ả Rập Bắc Phi sống trên 7 quốc gia. Ở một số quốc gia tại Bắc Phi, những nơi có các học bổng dành cho các học sinh thì tỷ lệ người theo tin Chúa cao hơn. Tuy nhiên, ở các quốc gia khác là những nơi không có các mối quan hệ thông công Cơ đốc, thì số người tin Chúa chỉ từ 0,0% đến 0,39%. Tùy thuộc nơi chốn, sự tiếp nhận Tin lành của người Ả rập từ thấp đến cao. Ám áp và hiếu khách, chú trọng nhiều đến gia đình và nhiều mối quan hệ, nhiều người Ả Rập Bắc Phi cũng đã tìm được nơi định cư trong Canada. Ai sẽ mở lòng ra để tiếp đón họ vào một ngôi nhà ở Canada?

CẦU NGUYỆN VỚI CHÚNG TÔI

Lạy Cha, chúng con chúc phước cho các cộng đồng những người tin Chúa ở miền Bắc châu Phi. Người Ả Rập được Ngài đổ đầy Đức Thánh Linh như những tín đồ đầu tiên trong sách Công vụ. Khi họ ra ngoài xã hội, xin cho họ với sự can đảm và dũng cảm để họ mạnh dạn chia sẻ tình yêu và schân lý của Ngài. Lạy Cha! Cảm ơn Cha về cách Người Ả Rập Bắc Phi phản chiêu tâm lòng hiếu khách mà Ngài ban cho họ. Chúng con xin chúc phước cho những người Ả Rập Bắc Phi đang đói khát tâm linh, sẵn sàng đón nhận lễ thật của Chúa Giê-xu Christ.

Xin Chúa hãy đến và phán với họ qua những giấc mơ, Khải tượng, phương tiện truyền thông và qua các tín đồ tại nơi họ ở. Ngài đứng trước cửa và gõ. Xin cho họ nghe thấy tiếng nói của Ngài và mở cửa ra để Ngài có thể vào và ăn với họ. Cầu xin cho họ được ăn Bánh Hằng Sống, uống Nước Hằng Sống và được no nê. Cầu xin Chúa cho chén của họ tràn đầy phước lành của Ngài. Chúng con xin chúc phước cho những người đang tìm kiếm Ngài và cầu xin Chúa cho họ hiểu biết về Ngài hơn những giới hạn suy nghĩ của họ. Nhân Danh Chúa Giê-xu, Amen!

Người Bắc Phi tại Tây Ban Nha

Người Bắc Phi đã tràn sang Tây Ban Nha để tạo ra tỉnh Barcelona với dân số Hồi giáo lớn lên đến 135.000 linh hồn. Trong một thị trấn có nhiều công nhân quốc tế thì 10% dân số đến từ Bắc Phi. Trong số này có ít hơn 1% những người tin Chúa chưa có nơi nhóm lại. Tổ chức IW thường xuyên chia sẻ phúc âm, cởi mở với họ. Một số đã bắt đầu tham gia buổi cầu nguyện Thứ Sáu và các buổi nhóm thờ phượng.

Những người bạn sẽ gặp ở đó, phần lớn là người Berber và Ả Rập là những người thích uống trà Trung Quốc với bạc hà và nhiều đường. Họ nổi tiếng với các món hầm của họ được làm từ lúa mạch hoặc ngô. Họ cũng thường thức bánh mì kiểu Subway cộng với những thức ăn bao gồm: khoai tây chiên, các loại sà lách, sốt mayo cay kẹp bên trong bánh mì sandwich của họ. Họ là những người vô cùng hiếu khách và một chuyến thăm viếng có thể kéo dài bằng 2 hoặc 3 bữa ăn. Bạn đã gặp người Bắc Phi chưa? Bạn có biết có hơn 325.000 người Bắc Phi đang sống ở Canada?

CẦU NGUYỆN VỚI CHÚNG TÔI

Lạy Cha, chúng con xin chúc phúc cho người dân Bắc Phi với hy vọng và một tương lai tươi sáng! Chúng con cầu nguyện rằng nhiều người sẽ sớm biết đến tình yêu thương của Ngài và nhận ra chương của Ngài để làm cho họ được thịnh vượng và phát triển mãi mãi.

Cảm ơn Chúa vì Ngài đã đánh dấu mốc thời gian họ được xuất hiện trong lịch sử. Ngài ban cho họ những ranh giới chia ra những vùng đất dành cho họ để họ tìm kiếm Ngài. Chúng con xin Chúa cho họ đến với Ngài và tìm Ngài (Công vụ 17: 26-27). Chúng con chúc phước cho họ với sự hiểu biết về Đấng có chương trình làm cho họ được phát triển thịnh vượng với một tương lai đầy hy vọng. Chúng con xin chúc phước cho các quốc gia, nơi những người bạn Bắc Phi của chúng con sinh sống với món quà là lòng hiếu khách. Lạy Cha, Cha đã ban phước họ đi đến nhiều nơi và gặp gỡ những người đang nắm giữ 'Hy vọng của các Quốc gia' như một món quà dành cho họ. Chúng con cầu xin cho những người xung quanh họ, là những người biết Ngài sẽ có trái tim dịu dàng và lòng thương xót của Ngài để kéo họ đến với Cha. Nhân Danh Chúa Giê-xu, Amen!





Người Pashtuns

Người Pashtun nổi tiếng là một dân tộc độc lập, táo bạo và không sợ hãi. Họ được biết đến với tình yêu thương con cái, gia đình gắn bó. Họ giàu có về lịch sử về văn học, thơ ca và tục ngữ. Những điều này được kết hợp vào đời sống hàng ngày qua những cuộc đàm luận. Họ rất hiếu khách và hào phóng với khách. Màu sắc và hoa văn rực rỡ, nổi bật, được thể hiện trong hàng dệt may quần áo. Có khoảng 40-45 triệu người Pashtun sống chủ yếu ở Afghanistan và Pakistan cũng như ở các nước khác trên thế giới. Chương trình kế hoạch Giô-suê gợi ý rằng có khoảng 47.000 người Pashtun gọi Canada là quê hương. Dưới 0,1% nhóm người này tin Chúa.

Thông điệp phúc âm vấp phải sự phản kháng và thậm chí là thù địch của người Pashtun.

CẦU NGUYỆN VỚI CHÚNG TÔI

Lạy Chúa Giê-xu, chúng con cảm ơn Chúa vì sự nồng nhiệt và hiếu khách của người Pashtuns. Vì Ngài là một Đức Chúa Trời tuyệt vời! Ngài chào đón chúng con với vòng tay rộng mở của Ngài. Chúng con cầu nguyện xin Ngài sẽ ban phước cho nhiều người Pashtun với 'Vòng tay ấm áp.' Chúng con biết rằng: Ngài đang dõi xem từng người trong số họ trên con đường họ tìm về với Ngài. Xin ban phước cho các gia đình, các bộ lạc. Xin cho họ mở rộng tầm nhìn và dẫn họ đến những người chia sẻ Phúc âm để họ cũng được nâng niu trong vòng tay ấm áp của Ngài. Xin ban phước cho một vài tín đồ Pashtun để họ trưởng thành trong đức tin và can đảm giữa bắt bớ và đau khổ. Xin ban phước cho họ với những bước đột phá kỳ diệu để Vương quốc của Chúa được mở mang trong tất cả các bộ lạc người Pashtun. Nhân Danh Chúa Giê-xu, Amen!



Punjabi Arain

Có 0,0% Cơ đốc nhân được báo cáo trong dân số toàn cầu 9,964,000 Arain. Người Arain nói tiếng Punjabi chủ yếu được tìm thấy sống khắp miền bắc Ấn Độ ở bang Punjab. Họ hầu như đều theo đạo Hồi. Người ta ước tính rằng có hơn 500.000 người Punjabi đang sinh sống ở Canada.

CẦU NGUYỆN VỚI CHÚNG TÔI

Lạy Chúa Thánh Linh, chúng con cầu xin Ngài tiếp tục làm mềm lòng họ để họ nhận ra Ngài và trở về với Đấng yêu thương họ. Xin Chúa ban phước cho những hạt giống Tin lành được gieo ra, được lớn lên và kết quả trong họ.

Chúng con xin chúc phước cho việc đâm rễ đức tin được ăn sâu trong Ngài để có một mùa gặt thật lớn trong họ. Nhân Danh Chúa Giê-xu, Amen!



Người Rohingya

Rất khó để biết chắc chắn nhưng có thể khẳng định tổng dân số Rohingya ít nhất từ 2 đến 2,5 triệu người, trong đó có lẽ chưa đến 20% vẫn sống ở Miến điện. Những người còn lại đã rời khỏi và ra nước ngoài, bao gồm hơn 700.000 người Rohingya đã định cư các trại tị nạn lớn ở Bangladesh. Mặc dù hầu hết người Rohingya theo đạo Hồi, ngày càng có nhiều người tiếp nhận Tin Lành. Số người Rohingya tin Chúa vẫn còn dưới 1% dân số, nhưng điều đáng khích lệ là vẫn có một số nhóm thông công Cơ đốc vẫn đang nhóm lại trong các trại tị nạn. Chúng ta có thể ngạc nhiên khi biết rằng có khoảng 2.000-3.000 người Rohingya đang sinh sống ở Canada, nhiều người trong số họ ở Kitchener-Waterloo.

CẦU NGUYỆN VỚI CHÚNG TÔI

Lạy Cha, Chúng con cầu nguyện xin Ngài ban phước cho người Rohingya với một cái tên mới do Chúa ban cho của họ. Họ không còn bị bỏ rơi, bị lãng quên hoặc bị từ chối. Chúng con nói về phước lành của một dân tộc được tạo ra trong hình ảnh của Ngài và tuyên bố rằng: họ là người được Chúa yêu thương và được Ngài chọn để biết Đấng Cứu Rỗi.

Xin Chúa ban phước cho họ có được sự quan tâm, chăm sóc của cộng đồng Cơ đốc giáo chung quanh họ trong vùng Waterloo và ở khắp nơi. Xin Chúa cho số người tin Chúa trong họ ngày càng gia tăng. Xin Ngài thêm lên trong họ tình yêu dành cho Ngài sâu đậm và sự hiểu biết các đường lối Ngài nhiều hơn. Chúng con cầu xin Ngài uốn nắn họ để họ trở nên giống hình ảnh của Ngài. Nhân Danh Chúa Giê-xu, Amen!



Người Sasak

Hồi giáo là tôn giáo chính của 3.383.000 người Sasak, chủ yếu sống ở Indonesia. Chỉ có 0,01% trong số đó là những người theo Chúa Giê-xu và nhiều người vẫn chống lại phúc âm. Nhiều người Sasak làm nghề nông, đánh cá và thợ thủ công. Văn hóa đặc thù của họ là mùa cưới và mùa ly hôn, điều này khiến cho cuộc sống gia đình của họ rất mong manh và có tỷ lệ ly hôn cao. Trong việc tìm kiếm một người vợ, nhiều người Sasak tuân theo phong tục bỏ trốn, nơi người phụ nữ tự nguyện cho phép mình bị "bắt cóc" và ẩn đi đâu đó một thời gian. Sau đó, "kẻ bắt cóc" liên lạc với gia đình của người phụ nữ để thương lượng điều khoản đám cưới và sau đó lễ cưới được tổ chức. Ngành du lịch gia tăng, đem đến nhiều ảnh hưởng từ vùng Trung Đông và thế giới. Người Sasak bị tổn hại do thiên tai như động đất, lũ lụt. Mức độ tỷ lệ nghèo đói rất cao và kéo theo đó là tỷ lệ rất cao của phụ nữ chết trong khi sinh và con số tử vong của trẻ em.

CẦU NGUYỆN VỚI CHÚNG TÔI

Lạy Cha, Chúng con cảm ơn Ngài vì tình yêu tuyệt vời của Ngài dành cho người Sasak.

Xin ban phước cho họ để họ có thể nhận được tình yêu của Ngài.

Xin ban phước để họ có tấm lòng mềm mại nhận biết họ cần Ngài.

Xin ban phước cho họ để họ nhận biết Ngài

là Đấng Cứu Rỗi, là Đấng Thánh khiết, là Đấng chữa lành và là Vị Vua Sắp Đến của họ.

Lạy Chúa Giê-su, xin hãy gọi họ đến với Ngài và đưa họ vào mối

liên hệ khẩn khít với Ngài để họ nhận ra lời mời của tiệc cưới

Chiên con. Cầu xin na ng dâu của Ngài giữa vòng người Sasak

được chuẩn bị và sẵn sàng để gặp Vua.

Chúng con cầu xin Ngài ban phước cho họ với sự cứu rỗi đời đời.

Nhân Danh Chúa Giê-xu, Amen!

Cộng đồng người Nam Á

Trong dân số hơn 5 triệu người Nam Á ở Vịnh Ả Rập là người Ấn độ, người Pakistan, người Nepal, người Bangladesh và người Sri Lanka. Có nhiều nhóm tín hữu Cơ đốc giữa người Ấn độ với hơn 10% dân số là tín hữu. Tuy nhiên đối với các quốc gia khác trong vùng Nma Á thì số tín hữu chỉ là 1%. Họ là những dân tộc có rất ít mối liên hệ với các Cơ đốc nhân. Đa số người Nam Á tin theo Hồi giáo họ chống đối và bắt bớ Cơ đốc giáo. Khoảng 2 triệu người Nam Á hiện đang sống ở Canada, có thể một trong những người họ là hàng xóm của bạn?

CẦU NGUYỆN VỚI CHÚNG TÔI

Lạy Cha,

Chúng con chúc phúc cho những người Nam Á ở Vịnh Ả Rập trong tất cả các lĩnh vực trong đời sống của họ.

Chúng con chúc phước cho tâm lòng của họ rộng mở để lòng họ tràn ngập tình yêu của Ngài. Chúng con đặc biệt cầu nguyện cho nhiều người Hồi giáo: xin cho mắt họ được mở ra để nhìn thấy Chúa Giê-xu là tình yêu vĩ đại, cao quý nhất dành cho họ.

Cám ơn Ngài về những tín hữu trong cộng đồng người Ấn Độ ly hương. Chúng con xin chúc phước cho những người Nam Á ở Vịnh Ả Rập để họ có thể kết bạn với những tín hữu là những người có nếp sống gương mẫu bày tỏ tình yêu của Đấng Christ cho họ. Cầu xin Ngài cho họ họ hiểu rằng Ngài quan tâm sâu sắc và mong muốn họ đến với Ngài.

Xin Chúa Giê-xu đến xoa dịu vết thương của những linh hồn này. Cầu xin tình yêu của Ngài cảm động họ, kéo họ đến với tình yêu của Ngài. Nhân Danh Chúa Giê-xu, Amen!





Tìm hiểu về Miền nam Thái Lan

Mặc dù tôn giáo chính của Thái Lan là Phật giáo, nhưng ở phía nam của Thái Lan, tôn giáo chủ yếu là Hồi giáo. Hồi giáo thực hành ở đó là Hồi giáo dân gian, là niềm tin được pha trộn với thuyết vật linh (niềm tin vào linh hồn). Nhiều người ở miền nam Thái Lan thực sự là người gốc Mã Lai, họ đã chấm dứt liên hệ với Thái Lan khi biên giới giữa 2 đất nước được thiết lập bởi Anh và Pháp vào cuối những năm 1900. Do đó có một chia rẽ giữa các dân tộc ở Nam Thái Lan. Trong số 10 triệu người sống ở miền nam, có khoảng 0,5% trong số họ là tín đồ và hầu hết những tín hữu này xuất thân từ đạo Phật. Những người từ khu vực Đông Nam Á này tuyên bố những thành phố quan trọng của họ là những nơi có những sinh hoạt về niềm tin mạnh mẽ nhất để giúp cho khách du lịch ở khắp nơi trên thế giới đến để được tĩnh tâm và xoa dịu về tâm linh.

Có khoảng 20.000 người Thái định cư tại Canada, đa số là Phật tử.

CẦU NGUYỆN VỚI CHÚNG TÔI

Lạy Cha, xin hãy chúc phúc cho Thái Lan với một sự thăm viếng tuô tràn của Đức Thánh Linh! Cảm ơn Chúa vì những người giáo sĩ đang truyền giáo tại phía nam! Xin bảo vệ họ, ban cho họ lòng can đảm và sự khôn ngoan khi họ hướng vào cánh đồng mùa gặt đang chín vàng. Chúng con xin Ngài gửi nhiều con gặt hơn nữa vào cánh đồng lúa chín tại Thái lan. Chúng con chúc phúc cho những con gặt qua việc họ gặp được những người tiếp nhận Chúa và sẵn lòng đi ra chia sẻ Phúc âm cho người quanh họ.

Xin chúc phúc cho nhiều người Thái đến họ mở tâm lòng đến với Chúa để đất nước Thái Lan có một mùa thu hoạch làm vinh hiển danh Ngài.

Chúng con cầu xin cho một vụ mùa bội thu với 30, 60, và thậm chí 100 lần những gì được gieo. Nhân Danh Chúa Giê-xu, Amen!





Người Tây Ban Nha

Công giáo La Mã là tôn giáo chính của hơn 47 triệu người Tây Ban Nha nhưng đa số đã bị thế tục hóa. Thuyết vô thần và Hồi giáo là 2 thuyết đang phát triển nhanh nhất. Sự tiếp nhận phúc âm của người Tây Ban Nha có tỷ lệ rất thấp. Con số những người tin Chúa có thể ít hơn 1%. Giáo hội Truyền Giáo Phước Âm Liên Hiệp có 28 Hội thánh và các nhóm thông công trong Tây Ban Nha. Hai trong số các Hội thánh này có từ 100-200 thành viên, số còn lại từ 20 đến 100 người.

Có 331 thị trấn (mỗi thị trấn với hơn 5.000 người) không có các Hội thánh Tin lành. Khoảng 10 triệu người sống ở các thị trấn này không có cơ hội tiếp xúc với Tin lành. Đa số nhóm tín hữu gặp nhau trong các nhà kho, mặt tiền cửa hàng và tại nhà. Không giống như phần lớn châu Âu, người theo đạo Tin lành đã không được vào Tây Ban Nha do bộ luật chống lại những người Tin lành. Người Moor (cư dân Hồi giáo của bán đảo Iberia) đã cai trị Tây Ban Nha trong 800 năm, để lại những ảnh hưởng lớn trên ngôn ngữ, kiến trúc, giáo dục, trồng trọt, ẩm thực và nhiều thứ khác.

CẦU NGUYỆN VỚI CHÚNG TÔI

Lạy Cha Thiên Thượng! Xin ban phước cho Tây Ban Nha bằng để có nhiều con gặt trung tín rao truyền Phúc âm. Khi công nhân của bạn đi và đào tạo môn đồ, điều đó sẽ tập trung vào kỷ luật người khác, bạn sẽ thêm vào số lượng đang được cứu. Nhân danh Chúa Giê-xu, chúng con tuyên bố mở những cánh cổng cỏ của Tây Ban Nha để Vua vinh quang có thể bước vào.

Lạy Vua vinh quang, xin hãy ban phước cho người dân Tây Ban Nha bằng cách kéo họ đến với Chúa Giê-xu. Chúa ơi, chúng con hãy nghĩ xem Ngài đã cưới lừa con qua cổng của Giê-ru-sa-lem một cách khiêm tốn như thế nào!

Chúng con chúc phước cho người dân Tây Ban Nha để họ nhận ra vị Vua của họ là Chúa Giê-xu! Nguyện người Tây Ban Nha hãy mở cửa đón tiếp Ngài hôm nay! Nhân Danh Chúa Giê-xu, Amen!



Người Sunda

Phần lớn người Sunda sống ở Indonesia. Nền văn hóa của họ rất phong phú với lễ kỷ niệm của các nghi thức xoay quanh trong đời sống. Họ là số người lớn nhất chưa được nghe Tin lành ở Indonesia. Trong số 38 triệu người Sunda, chỉ có 0,05% là Cơ đốc giáo, những người còn lại là những người trung thành theo đạo Hồi pha trộn những truyền thống địa phương. Về mặt lịch sử, họ không hiểu phúc âm mặc dù Thánh Linh đang vận hành cách mới mẽ tại nơi này!

"Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Hỡi hơi thở, khá đến từ gió bốn phương, thổi trên những người bị giết, hầu cho chúng nó sống." (Ê-xê-chi-ên 37:9b)

CÂU NGUYỆN VỚI CHÚNG TÔI

Đức Thánh Linh ơi,

Chúng con xin Ngài hà hơi sự sống của Ngài vào tâm lòng của những người bạn Sunda của chúng con. Chúng con nói lời tiên tri vào những bộ xương khô và gọi chúng trở nên sống động trở lại!

Cảm ơn Ngài vì đồng lúa đã chín vàng!

Xin hãy chúc phúc cho họ với việc gửi thêm nhiều con gặt.

Nguyện cầu cho người Sunda có cơ hội để nghe Tin lành để tâm lòng của họ mở ra tiếp nhận được sứ điệp của Ngài. Xin ban phúc cho sự thông công giữa những người tin Chúa và nhân rộng công việc của Ngài giữa họ.

"Trong những ngày sau rốt, ta sẽ đổ Thần ta khắp trên mọi xác thối." (Công vụ 2: 17a)

Xin đổ Thần của Ngài! Nhân Danh Chúa Giê-xu, Amen!

Người Tajik

Người Tajik chiếm 84% dân số của Tajikistan, 25% dân số Afghanistan và 5% dân số Uzbekistan. Có 18-25 triệu Tajiks trên toàn cầu. Thống kê báo cáo rằng 98% người Tajik theo đạo Hồi và có chưa đến 0,01% là tín hữu. Trong số đó là những nhóm tín hữu và nhóm tư gia. Các công nhân quốc tế là những người đã giới thiệu Chúa Giê-xu. Họ chia sẻ những câu chuyện cơ bản về sự Sáng tạo, sự sụp đổ, Áp-ra-ham, Nô-ê và Môi-se. Nguồn gốc gia đình vững chắc, sự vâng lời và phục tùng gia đình dường như là một thần tượng trong nền văn hóa đã làm cho những người tin Chúa không dám công khai niềm tin.

Người Tajiks nổi tiếng với lòng hiếu khách hào phóng và niềm nở. Họ đặt khách của họ ở những nơi danh dự, cách xa cửa nhà, cho khách ăn trước và con cái của họ sau cùng. Có khoảng 1 triệu người Tajik đang làm việc ở nước ngoài, chủ yếu ở Nga, để gửi tiền về nhà cho các gia đình. Có khoảng 2400 người Tajiks gọi Canada là quê hương.



CẦU NGUYỆN VỚI CHÚNG TÔI

Chúa ơi,

Chúng con cảm ơn Ngài vì Ngài là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chúng con xin chúc phước cho người Tajik để họ nhận biết lẽ thật và chân lý của sự cứu rỗi. Cầu xin cho được tự do khỏi mọi sự xấu xa khi họ tiếp nhận sự tha thứ của Chúa. Lạy Chúa Giê-xu, xin ban phước cho họ. Xin cho họ có lòng mềm mại và trong sáng để họ trở nên 'con cái của Đức Chúa Trời', được thuận hòa với Đấng Tạo Hóa.

Xin Chúa cho họ đáp ứng tình yêu của Ngài đã đặt ở trong họ. Xin làm sống lại những khao khát của họ hướng về Ngài là Đấng ban cho họ những điều tốt đẹp. Chúng con cầu xin Ngài ban phước cho người Tajiks với sự bình an trong danh của Ngài. Nhân Danh Chúa Giê-xu, Amen!





Người tị nạn Tây Tạng

Phần lớn người Tây Tạng sống ở khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc và ở các tỉnh Cam Túc, Thanh Hải, Tứ Xuyên và Vân Nam của Trung Quốc. Năm 1971, Canada chào đón những người tị nạn Tây Tạng đầu tiên và hiện tại có một dân số ước tính khoảng 9.600 người gốc Tây Tạng sống ở Canada.

Đại đa số người Tây Tạng thực hành Phật giáo Tây Tạng là Phật giáo được pha trộn với tôn giáo bản địa, tà giáo của đạo Bon. Theo Dự án Joshua cho biết không có người Tây Tạng nào tin Chúa. Hầu hết người Tây Tạng tin rằng: để trở thành người Tây Tạng thì phải là Phật tử. Mặc dù sự tiếp nhận phúc âm rất chậm nhưng hiện có khoảng 8 nhóm nhỏ nhóm lại trực tuyến vì họ sống rải rác ở nhiều nơi. Những người này trở thành Cơ đốc nhân, họ trở thành những người lãnh đạo mạnh mẽ, nóng cháy chia sẻ Chúa Giê-xu với cộng đồng của họ. Vì người Tây Tạng vẫn duy trì được chính phủ sau khi chạy trốn khỏi Tây Tạng.

CẦU NGUYỆN VỚI CHÚNG TÔI

Lạy Cha,

Chúng con cam kết trở thành những bàn tay và những bàn chân của Chúa Giê-xu để giúp những người khách lạ, họ là những người Tây Tạng mới đến Canada. Xin Chúa cho tình yêu của tăng trưởng trong chúng con để chúng con vâng theo những luật lệ yêu thương của Ngài: yêu những người khách lạ, Chúa ơi, Chúa đã khoan dung với chúng con. Xin cho chúng con với trái tâm lòng rộng lượng để chúng con chia sẻ những phước hạnh của Canada cho người Tây Tạng.

Chúa ơi, xin Ngài dẫn đưa nhiều người Tây Tạng đến sự cứu rỗi được ban cho cách nhưng không như Ngài đã mua chuộc cho chúng con. Xin cho họ có niềm vui khi bước vào sự hiện diện của Ngài. Xin hãy để những người tị nạn ly hương tìm thấy niềm an ủi của họ trong sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Ngài là nơi nương náu duy nhất của chúng con. Trong Danh Chúa Giê-xu, chúng con cầu xin Chúa ban những các phước lành A-men!



Người Tuareg

Được thành lập dưới thời Nữ hoàng Tin Hinan, theo truyền thống một vợ một chồng, bán du mục người chăn gia súc và chiến binh. Tuaregs được gọi là "người xanh" của sa mạc do kết quả của việc họ mặc quần áo màu chàm xanh phản ánh trên da của họ. Họ còn được gọi là "những người bị trùm kín" kể từ khi đàn ông đeo những tấm khăn quấn đầu. Đàn ông quý tộc người Tuareg tự gọi mình là "những người đàn ông tự do."

Người Tuaregs có chữ viết truyền thống của riêng họ được gọi là Tifinagh và các vùng khác nhau có chữ viết riêng. Truyền thống giao lưu văn hóa riêng giữa họ được sử dụng như một lá bùa để chống lại ma quỷ. Ở Niger, dân số của họ là 2,6 triệu. Chỉ có khoảng 12 người Tuaregs ở Canada. Hồi giáo là tôn giáo chính. Chỉ có một số ít những tín hữu giữa những người Tuareg. Các tín hữu mới này phải đối mặt với việc bị tẩy chay khỏi tất cả các thành viên trong gia đình, bao gồm cả việc buộc phải ly hôn nếu đã kết hôn. Những lời dạy trong Kinh thánh qua phát thanh và truyền miệng đóng một vai trò quan trọng đối với những người Tuareg vì phần lớn họ bị mù chữ.

CẦU NGUYỆN VỚI CHÚNG TÔI

Lạy Cha, chúng con ca ngợi Ngài vì nền văn hóa sống động mà Ngài đã ban cho người Tuaregs. Cảm tạ Ngài những hạt giống được gieo giữa họ thông qua các bài giảng phát thanh Kinh thánh. Chúng con xin chúc phước cho họ để tấm lòng của họ được rộng mở tiếp nhận Phúc Âm. Cảm ơn Chúa đã gọi người Tuaregs đến sự tự do. Chúng con xin chúc phước cho họ với sự hiện diện của Đức Thánh Linh bởi vì Đức Thánh Linh của Chúa ở đâu, thì ở đó sự tự do. Xin ban phước cho họ để họ được tự do hoàn toàn trong Đấng Christ. Đối với những tín hữu người Tuareg, chúng con xin chúc phước cho họ với sự hiệp nhất trong sự khiêm nhường và một đời sống sâu nhiệm hơn trong Đấng Christ. Xin cho họ hiệp nhất làm một giống như sự hiệp giữa Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Cầu mong sự hiệp nhất của họ là một bằng chứng cho những người Tuaregs chưa biết Chúa sẽ nhận biết về tình yêu của Ngài. Nhân Danh Chúa Giê-xu, Amen!



Người Thổ Nhĩ Kỳ ở Đức

Người ta ước tính rằng từ 5-7 triệu trong số 9 triệu người Thổ Nhĩ Kỳ sống bên ngoài Thổ Nhĩ Kỳ cư trú ở Đức. Người Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu đến Đức trong những năm 1960 với tư cách là những người lao động được mời đến để giúp xây dựng lại đất nước Đức. Phần lớn các cộng đồng người Thổ Nhĩ Kỳ sống ở thành thị, các trung tâm lớn của Tây Đức. Một số đông khác cũng định cư tại các quốc gia miền Trung đông.

Thật khó cho các cá nhân quay trở lại với Đấng Christ, bởi vì họ sẽ bị coi là những kẻ phản bội với tôn giáo của họ và gia đình họ. Điều này mang lại sự xấu hổ lớn cho gia đình họ. Họ phải đối mặt với áp lực to lớn để duy trì sống theo lks4 thật của Chúa. Mặc dù có rất ít người theo đạo Cơ đốc trong dân số Thổ Nhĩ Kỳ, hiện đã có 40 nhóm tín hữu nhỏ, hầu hết là các nghiên cứu sinh sống rải rác trên khắp đất nước. Có khoảng 64.000 người gốc Thổ Nhĩ Kỳ sống ở Canada.

CẦU NGUYỆN VỚI CHÚNG TÔI

Lạy Cha Thiên Thượng! Chúng con cảm ơn Ngài, vì rất nhiều người Thổ Nhĩ Kỳ mà Ngài đã đưa đến Đức trong mục đích của Ngài. Chúng con xin chúc phước lành cho công cuộc truyền giáo trên nước Đức! Xin hãy ban phước cho hội thánh của Ngài ở Đức để họ bước xa hơn trong việc môn đồ hóa muôn dân.

Chúng con cầu xin Ngài ban phước trên sự hợp nhất giữa tất cả các tín hữu ở Đức.

Xin ban phước cho họ có chung khái thượng, có chiến lược tiếp cận và hỗ trợ những người đồng hương Thổ Nhĩ Kỳ của họ.

Lạy Chúa Giê-xu, xin Ngài ban phước cho 40 nhóm thông công của người Cơ đốc Thổ Nhĩ Kỳ. Xin Thánh Linh tuôn tràn trên họ để họ nhận được ơn sứ đồ, ơn nói tiên tri, ơn truyền đạo. Họ là những người huấn luyện tân tín hữu và đào tạo thêm nhiều Giáo sĩ. Xin Ngài hãy ban phước cho những tín đồ Thổ Nhĩ Kỳ để mạnh dạn chia sẻ phúc âm cho những chính dân của họ. Chúng con cầu xin Ngài kèm theo sứ điệp của Đấng Christ với các dấu kỳ, phép lạ và sự chữa lành. Chúng con cầu xin một sự vận hành của Đức Thánh Linh để làm cho các gia đình, các mạng lưới trở lại với Đấng Christ. Nhân Danh Chúa Giê-xu, Amen!



Người Urak Lawoi

Urak Lawoi (phát âm: oo-rak lah-woi) có nghĩa là "Người biển", đời sống của họ gắn liền với đại dương. Họ di cư đến Thái Lan từ Malaysia bằng thuyền nhiều thế hệ trước. Các cộng đồng người Urak Lawoi đã sinh sống thông qua việc đánh bắt cá. Những người đàn ông đan lưới, giăng bẫy và lặn tìm cá, trong khi phụ nữ thu lượm sò ốc khi thủy triều xuống. Họ là một những người hướng về gia đình, quan tâm đến việc bảo tồn lối sống truyền thống đang ở trong nguy cơ các đàn cá không còn nhiều nữa (làm mất công việc làm truyền thống của họ). Bởi vì điều này, họ giữ chặt chẽ tôn giáo của họ, một hỗn hợp của thuyết vật linh, thờ cúng tổ tiên và Phật giáo. Mọi người sẵn sàng lắng nghe phúc âm, nhưng ít người quyết định tin nhận Đấng Christ bởi vì tôn giáo theo truyền thống đã ăn sâu trong đời sống của họ.

Vì không có Urak Lawoi nào được biết đến bên ngoài miền Nam Thái Lan, nên người dân Canada muốn gặp họ sẽ phải tìm đến họ. Chúa có thể đang gọi bạn đến với dân số nhỏ 5.500 người này hoặc tham gia vào con số 60 tín đồ (1,3%) tại đó? Xin cầu nguyện xem Chúa có muốn bạn đến đó không?

CẦU NGUYỆN VỚI CHÚNG TÔI

Lạy Chúa yêu Thương của chúng con, Xin Chúa ban phước cho những người này với những sứ giả rao Tin Mừng là những người sẽ sống yêu thương giữa họ và chia sẻ cuộc sống của họ, trở thành một phần của cộng đồng của họ. Em-ma-nu-ên, Chúa ở cùng chúng ta, sống thông qua các đại sứ của Ngài theo những cách có ý nghĩa và mạnh mẽ khi họ đồng hành cùng người Urak Lawoi. Hãy để bài ca của Chúa phát sinh từ cộng đồng đức tin ngày càng gia tăng. Hãy ban phước cho họ bằng một bài hát mới trên môi miệng, với lời ngợi khen Đức Chúa Trời của họ. Amen.

Người Uyghur

Phần lớn, người Uyghur sống ở khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương ở Tây Bắc Trung Quốc. Một số nhỏ sống ở các nước cộng hòa Trung Á. Có tới 12.000.000 người Uyghur với phần lớn cư trú trong các quốc gia. Tổng số cộng lại ít nhất là 300.000 ở Uzbekistan, Kazakhstan và Kyrgyzstan. Trong số dân này, 0,01% là người tin Chúa. Thật khó để biết mức độ ảnh hưởng của Cơ đốc giáo do cuộc đàn áp hiện nay. Những người tin Chúa tại các địa phương phải nhóm lại âm thầm, lén lút.

Đa số người dân không quan tâm và chống lại phúc âm vì họ muốn giữ lấy văn hóa và tôn giáo truyền thống của họ. Người Uyghur là một nhóm người Thổ Nhĩ Kỳ hiếu khách và yêu âm nhạc và khiêu vũ. Các lễ kỷ niệm cộng đồng của họ luôn luôn sôi động! Truỵ nhiên, niềm vui trong các cuộc lễ này đã bị hạn chế bởi sự kiểm soát của tôn giáo và văn hóa truyền thống của họ. Các báo cáo gần đây cho thấy, có rất nhiều người khát khao và sẵn sàng chấp nhận rủi ro để đọc Lời Chúa và tìm hiểu thêm về Phúc âm. Hiện tại, Canada là quê hương của 2000 người Uyghur.



CẦU NGUYỆN VỚI CHÚNG TÔI

Lạy Chúa toàn năng, cảm ơn Ngài đã sáng tạo ra người Uyghurs để bày tỏ vinh quang của Ngài. Xin Chúa ban phước cho họ để họ được khích lệ và kiên trì để duy trì niềm tin cho trong những thử thách. Trong lúc khó khăn này, chúng con xin Ngài giữ lại những điều tốt lành trong văn hóa của người Uyghurs giúp cho việc rao truyền Phúc âm được rộng mở.

Xin Ngài cho họ cầu khẩn Đức Giê-hô-va trong thời gian bất bớ kinh hoàng này. Xin Ngài giúp họ nhận biết tình yêu của Ngài trong thời điểm khủng hoảng này. Xin Ngài ban phước cho họ để họ có được đối xử bằng sự công chính, có cơ hội để nghe phúc âm và được gặp gỡ Chúa Giê-xu trong thời gian đau khổ này.

Trong tận cùng khó khăn của họ, xin Chúa cho chúng ta là những anh chị em Cơ đốc nhân giữ vững đức tin để chia sẻ niềm tin và hy vọng cho họ trong trận chiến này.

Xin nghe tiếng khóc than của họ và xin Ngài ban phước cho họ. Nhân Danh Chúa Giê-xu, Amen!



Người Việt Nam ly hương ở Campuchia

Có khoảng 800.000 người Việt Nam ở Campuchia. 38,5% trong số họ dưới 20 tuổi. Hầu hết trong số họ không có giấy tờ. Họ là những người di cư, nghèo về vật chất và đa số là mù chữ. Vì là những người di cư không có giấy tờ tùy thân nên nhiều người phải vật lộn với cuộc sống để tìm nguồn thu nhập ổn định để cho con cái được đi học. Họ trải qua cuộc sống đầy khó khăn bởi vì họ là những di dân không được chào đón.

Niềm tin của họ là sự kết hợp giữa Phật giáo, thuyết vật linh và thờ cúng tổ tiên. Chỉ 0,17% người Việt ở Campuchia theo đạo Tin lành. Ngày càng có nhiều nhà thờ được mở ở Phnom Penh và vài vùng phụ cận. Ngoài ra tại đa số các vùng khác, rất khó để tiếp cận với Phúc âm. Canada thì sao? Chúng ta có hơn 240.000 người Việt Nam gọi Canada là quê hương!

CẦU NGUYỆN VỚI CHÚNG TÔI

Lạy Cha! Cảm ơn Ngài về những người đã được Ngài kêu gọi để phục vụ giữa người Việt Nam. Xin ban phước cho họ với sự khôn ngoan từ trời và xin Ngài nâng đỡ họ mỗi ngày.

Chúng con cầu nguyện rằng: Ngài sẽ dấy lên những người lãnh đạo giữa vòng các tín đồ trong các Hội thánh địa phương để họ phục vụ cho chính dân tộc họ. Xin ban phước và xúc dầu cho những người được gửi đến để rao giảng giữa vòng người Việt Nam ly hương này. Chúng con xin Ngài mở rộng vương quốc của Ngài. Xin Ngài loại bỏ mọi chương ngại vật cản đường, làm sụp đổ nhưng đồn lũy ra từ những truyền thống tôn giáo. Xin Cha ban phước cho người Việt Nam để họ có thể nghe và tin Phúc âm. Để nhiều người sẽ kêu cầu Danh Chúa để họ được cứu! Nhân Danh Chúa Giê-xu, Amen!



CẦU NGUYỆN VỚI CHÚNG TÔI

Người Tây Fulani

Phần lớn người Fulani ở miền Tây của Niger là những người nghèo, mù chữ, những người chăn nuôi ở nông thôn, họ là những người bị thiệt thòi so với các sắc dân khác. Trong khi hầu hết Fulani không còn du mục, họ vẫn tự hào về lịch sử văn hóa của họ. Ở một số làng, những người chàng trai trẻ vẫn tiếp tục đi bộ hàng trăm Ki-lô-mét mỗi năm để dẫn đàn gia súc đến những nơi có đồng cỏ và nước.

Các giá trị của người Fulani bao gồm lòng hiếu khách, sự kiên nhẫn, tính bảo lưu (chủ nghĩa khắc kỷ) và sự tôn trọng. Họ thực hành đức tin Hồi giáo dân gian, và cuộc sống của họ được hướng dẫn bởi một hệ thống quy tắc bất thành văn nhưng rộng lớn. Điều này quyết định các mối tương tác trong gia đình, xã hội và tôn giáo của họ.

Trong dân số 1.204.000 người Fulani ở miền Tây Niger và 2,515,000 trên toàn cầu, tỷ lệ phần trăm của tín đồ Tin Lành chỉ 0,01%. Một số người Fulani phương Tây sống trong thành phố đi lễ nhà thờ, và có một vài nhóm nhỏ tín đồ tập hợp và được dẫn dắt bởi một tín đồ quốc gia sở tại trong các làng khác nhau nằm rải rác khắp nơi. Có khoảng 5000 người Fulani sống ở Canada, nhưng họ chủ yếu đến từ các quốc gia khác, không phải Niger.

CẦU NGUYỆN VỚI CHÚNG TÔI

Lạy Cha, chúng con chúc phước cho những người Fulani du mục, những người lang thang trong những vùng đất hoang vắng được tụ họp lại. Chúng con chúc phước cho những người đang sống trong sự ràng buộc của nỗi sợ hãi và tôn giáo. Xin đưa họ ra khỏi bóng tối và cái bóng của cái chết. Xin giải cứu họ khỏi sự khốn cùng của những con đường tội lỗi của họ. Xin chữa lành những phiền não của họ. Xin cho họ họ kêu lên: Chúa ơi! để cho tấm lòng họ khát khao Chúa như đất khô nhận mong đợi có nước.

Xin ban cho họ có sự khôn ngoan để nghe lời Ngài. Xin Cha ban phước cho người Fulani để họ hát ca ngợi tình yêu trường tồn của Ngài mãi mãi! Nhân Danh Chúa Giê-xu, Amen!

Người Wolof

Người Wolof có mối quan hệ chặt chẽ với văn hóa, di sản và ngôn ngữ của họ. Bất chấp áp lực thuộc địa hóa của người Châu Âu quyền lực, hiện đại hóa và toàn cầu hóa, người Wolof vẫn duy trì nhiều tập quán và văn hóa truyền thống của họ.

Có khoảng 6000 người Wolof gọi Canada là quê hương, và chủ yếu họ đã định cư thành các cộng đồng ở Ottawa, Montreal, Quebec và Winnipeg. Chỉ một tỷ lệ rất nhỏ phần trăm (0,02%) của dân số 6,004,000 trên toàn thế giới người Wolof tin nhận Chúa. Số còn lại theo đạo Hồi. Phần lớn người Wolof không phản đối một cách công khai đối với thông điệp của phúc âm. Họ thường lịch sự và nói "sẽ thảo luận" về quan điểm của Cơ đốc giáo nhưng bên trong họ vẫn kháng cự để không tin theo theo Chúa Giê-xu hết lòng.

CẦU NGUYỆN VỚI CHÚNG TÔI

Lạy Chúa Giê-xu,

Ngài là hoàng tử của Hòa bình. Ngài là bình an giữa những trái tim đang sợ hãi. Chúng con cảm ơn Ngài vì những người đã trở lại với Chúa và tìm được sự bình an của Ngài. Đối với những người chưa biết Ngài, chúng con cầu nguyện xin Ngài ban phước cho họ để họ có sự bình an đến từ mối quan hệ với Chúa Giê-xu. Xin Ngài ban phước cho họ sự sống đời đời là sự sống được ban cho người tin Chúa qua sự hy sinh của Chúa Giê-xu, Đấng chết thay cho họ. Chúng con cầu xin Ngài sẽ gìn giữ, chăm sóc những người tin Chúa và xin giữ họ luôn trung thành với Chúa Giê-xu. Xin giúp họ vững vàng trong đức tin bất chấp sự bắt bớ và bị gia đình từ chối. Xin mặc lên họ áo xống của Ngài và cho họ nghe niềm hy vọng bình an của Ngài. Nhân Danh Chúa Giê-xu, Amen!





Người tị nạn ly hương Yemen

Trong những năm qua, cộng đồng người Yemen đã định cư ở Ả Rập Saudi, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Ai Cập, Djibouti, Somalia, UAE và các quốc gia vùng Vịnh khác. Với một lượng lớn hơn những người rời đi trong những năm gần đây, nhiều người Yemen đã tìm nơi ẩn náu ở những nơi như Ai Cập, Djibouti và Somalia. Được tiếp xúc với các tầng lớp xã hội khác nhau, hòa nhập với nền tảng văn hóa ở các nước sở tại, họ được chấp nhận tốt ở những quốc gia mà có quan hệ lịch sử với họ. Ra khỏi sự kiểm soát xã hội trong quê hương của họ giúp cho cộng đồng người Yemen trở thành tín đồ của Đấng Christ dễ dàng hơn, và có một số lượng người tìm kiếm Chúa ngày càng gia tăng. Dầu vậy vẫn có rất ít người lao động có tâm lòng tìm kiếm Chúa. Mặc dù số người tin Chúa ít hơn 1% thì vẫn có một số Hội thánh nhóm tại tư gia cộng thêm một số cũng đã tham gia các hội thánh địa phương ở các quốc gia nơi họ sống.

CẦU NGUYỆN VỚI CHÚNG TÔI

Lạy Cha, Ngài là Đấng chăn chiên của người Yemen. Nhiều người Yemen đã trốn khỏi nước và định cư ở các quốc gia khác. Xin Cha cho họ có thể nghe được tiếng êm dịu của người Chăn để Người dẫn họ vào đồng cỏ xanh tươi, mé nước tịnh, để linh hồn họ được phục hồi trong nơi mà kẻ thù muốn ăn cắp, giết và phá hủy họ. Chúng con chúc phước cho họ với sự bảo vệ của Đấng chăn chiên hiền lành. Xin Ngài bảo vệ họ và giữ gìn mạng sống của họ. Chúng con chúc phước cho người Yemen để họ nghe được tiếng phán của Đấng chăn dắt cuộc đời họ. Xin Chúa dẫn họ đi trên những con đường công chính. Cảm ơn Chúa đã kêu gọi những tín đồ Yemen đến với chính Ngài. Chúng con xin chúc phước cho họ. Xin cho họ thêm hiểu biết về Chúa. Cầu xin Chúa cho họ có sự kiên trì theo Chúa Giê-xu. Chúng con xin chúc phước cho họ để niềm vui của Chúa là sức mạnh của họ. Xin Cha ban cho họ có quyền phép của Thánh Linh để làm chứng nhân cho Chúa. Nhân Danh Chúa Giê-xu, Amen!



Tìm hiểu về người Yezidi

Hiện phần lớn trong số khoảng 700.000 người Yezidis đang sống ở Trung Đông. tại Canada cũng có một dân số nhỏ khoảng 1500 người Yezidi đang sống dọc theo các tỉnh bang gần biên giới. Người Yezidi thực hành một tôn giáo gọi là Yezidism, một tôn giáo dân tộc độc thần cũng bao gồm một số yếu tố phổ biến với các tín ngưỡng khác, như lễ rửa tội, ăn chay, địa điểm hành hương linh thiêng và kỳ nghỉ mùa xuân nơi họ trang trí trứng. Ít hơn 0,25% người Yezidi coi mình là Cơ đốc giáo, mặc dù có một số người trẻ tuổi cởi mở với phúc âm hơn. Có một hệ thống ba giai cấp trong xã hội Yezidi, với nhiều phương ngữ tồn tại ở khắp các địa điểm và lâu đài. Các cuộc hôn nhân thường do cha mẹ của họ sắp xếp và được giữ trong cùng một giai cấp. Có một số các cặp vợ chồng bí mật bỏ trốn để tránh vấn đề hôn nhân theo kiểu sắp xếp này. Người Yezidis vô cùng hiếu khách. Họ có phong cách âm nhạc và khiêu vũ đặc biệt của riêng họ ... và họ thích nhảy múa!

CẦU NGUYỆN VỚI CHÚNG TÔI ĐỨC CHÚA TRỜI HẰNG SỐNG!

Chúng con được sáng tạo để ở trong hành lang của Ngài. Lạy Cha, chúng con chúc phước cho người Yezidi với cả linh hồn luôn khát khao sự hiện diện của Ngài. Với tấm lòng và thể xác, chúng con kêu cầu Ngài là Đức Chúa Trời chân thật và duy nhất. Chúng con cầu nguyện rằng: linh hồn của họ sẽ khao khát Ngài như những con nai khai khát khe nước. Xin Đức Thánh Linh tỉnh thức họ để tấm lòng của họ nhận biết rằng: họ cần Ngài. Chúng con cầu nguyện cho người Yezidi sẽ khám phá ra rằng: Ngài là Đấng duy nhất có thể đáp ứng sự đói khát tâm linh của họ. Chỉ có Ngài là Đấng có thể cung cấp cho họ sự sống sung mãn. Xin Ngài cho họ khao khát để nhận biết Ngài càng hơn. Chúng con chúc phước cho họ để họ nhận biết Ngài là Đấng gần gũi với họ và họ có thể đến với Ngài bất cứ lúc nào. Nhân Danh Chúa Giê-xu, Amen!